

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
“การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม”

ที่	รูปแบบ / พฤติการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบเอกสารการขอรับ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม อาจมีการเอื้อประโยชน์โดยยินยอมรับเอกสาร ที่อาจเป็นเท็จในขั้นตอนขอรับใบอนุญาต ประกอบธุรกิจโรงแรมมาประกอบเรื่องเพื่อกระบวนการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบ ธุรกิจโรงแรม หรือ ขาดความรอบคอบ ตรวจสอบเอกสารที่ถูกต้องและเป็นเอกสาร ที่ออกให้โดยผู้มีอำนาจหน้าที่	<ul style="list-style-type: none"> - การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่มีความระมัดระวัง มีความละเอียด รอบคอบในการป้องกันการใช้อเอกสารอันเป็นเท็จในกระบวนการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม โดยอาจเรียกดูเอกสารฉบับจริงหรือต้นฉบับที่ออกให้โดยผู้มีอำนาจหน้าที่ - มีการตรวจสอบเอกสารโดยผู้ผ่านงานอีกระดับชั้นหนึ่ง ก่อนเริ่มกระบวนการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดกรอง และเป็นการตรวจสอบ ความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสาร
๒	เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายจากนายทะเบียน โรงแรมฯ ให้ออกตรวจสอบสถานที่ อาจเอื้อ ผลประโยชน์ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตหรือเชื้อแต่ในเอกสารรับรอง ไม่ได้ใช้ความระมัดระวัง ในการตรวจสอบให้อาคาร สถานที่ เป็นไปตามองค์ประกอบที่กฎหมายกำหนด	<ul style="list-style-type: none"> - อบรมเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ให้มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบ พิจารณาความ ถูกต้องของสถานที่ฯ ให้เป็นไปตามแบบที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ กฎหมายว่าด้วยการ ควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วย สิ่งแวดล้อม รวมถึงกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการใช้เป็นองค์ประกอบ การประกอบธุรกิจโรงแรม ตามที่กฎหมายว่าด้วยโรงแรมกำหนด เพื่อเป็นการตรวจสอบที่มีความถูกต้อง ชัดเจน - การออกตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม จะต้องทำการบันทึกภาพถ่าย องค์ประกอบต่างๆ ในลักษณะ ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว - การออกตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมเป็น การจัดชุดออกตรวจสอบโดย จัดตั้งเป็นชุดตรวจสอบประกอบ จากผู้มีความเชี่ยวชาญ โดยในแต่ละชุดตรวจสอบฯ มีจำนวน ตั้งแต่ ๓ คนขึ้นไป เพื่อเป็นการป้องกันการเอื้อผลประโยชน์ และเป็นหู เป็นตาซึ่งกันและกัน - การเสนอออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม จะต้องผ่าน ความเห็นชอบที่ประชุม คณะกรรมการกลั่นกรองการดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ โดย คณะกรรมการ ดังกล่าว จะมีผู้แทนจากหน่วยงานภายนอกอันเกี่ยวเนื่องกับ การประกอบ ธุรกิจโรงแรม พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง ให้ความเห็นให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด เพื่อเสนอความเห็น ในรูปแบบมติที่ประชุมต่อนายทะเบียนโรงแรมฯ พิจารณาออก ใบอนุญาต ประกอบธุรกิจโรงแรมต่อไป

แบบรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง ตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

“การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม”

สำนักการสอบสวนและนิติการ

รายงานสะสมรอบ ๖ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔

คำชี้แจง : แบบรายงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อติดตามผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต เมื่อได้ดำเนินการตาม มาตรการป้องกันการทุจริต ตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ

ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔ แล้ว สถานะความเสี่ยงเป็นอย่างไร ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องสถานะความเสี่ยง (เขียว เหลือง หรือแดง) เพียงช่องเดียว ดังนี้

สถานะสีเขียว : ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม

สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการที่เตรียมไว้

สถานะสีแดง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการเพิ่มขึ้น

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	๑.๑ การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่มีความระมัดระวังมีความละเอียดรอบคอบในการป้องกันการใช้อเอกสารอันเป็นเท็จในกระบวนการ การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม โดยอาจเรียกดูเอกสารฉบับจริงหรือต้นฉบับที่ออกให้โดยผู้มีอำนาจหน้าที่	เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบเอกสารการขอรับ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมอาจมีการเอื้อประโยชน์โดยยินยอมรับเอกสาร ที่อาจเป็นเท็จในขั้นตอนขอรับใบอนุญาต ประกอบธุรกิจโรงแรมมาประกอบเรื่องเพื่อกระบวนการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบ ธุรกิจโรงแรม หรือ ขาดความรอบคอบ ตรวจสอบเอกสารที่ถูกต้องและเป็นเอกสารที่ออกให้โดยผู้มีอำนาจหน้าที่		✓	
	๑.๒ มีการตรวจสอบเอกสารโดยผู้ผ่านงานอีกระดับชั้นหนึ่ง ก่อนเริ่มกระบวนการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดกรอง และเป็นการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสาร				

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๒	<p>๒.๑ อบรมเจ้าหน้าที่ผู้ออกตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ให้มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบ พิจารณาความถูกต้องของสถานที่ฯ ให้เป็นไปตามแบบที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ กฎหมายว่าด้วยการ ควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยสิ่งแวดล้อม รวมถึงกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการใช้เป็นองค์ประกอบการประกอบธุรกิจโรงแรม ตามที่กฎหมายว่าด้วยโรงแรมกำหนด เพื่อเป็นการตรวจสอบที่มีความถูกต้อง ชัดเจน</p> <p>๒.๒ การออกตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม จะต้องทำการบันทึกภาพถ่ายองค์ประกอบต่างๆ ในลักษณะภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว</p> <p>๒.๓ การเสนอออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม จะต้องผ่านความเห็นชอบที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยคณะกรรมการดังกล่าว จะมีผู้แทนจากหน่วยงานภายนอกอันเกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจโรงแรม พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง ให้ความเห็นให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด เพื่อเสนอความเห็น ในรูปแบบมติที่ประชุมต่อนายทะเบียนโรงแรมฯ พิจารณาออก ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมต่อไป</p> <p>๒.๔ การออกตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม เป็นการจัดชุดออกตรวจสอบโดยจัดตั้งเป็นชุดตรวจสอบ ประกอบจากผู้มีความเชี่ยวชาญ โดยในแต่ละชุดตรวจสอบฯ มีจำนวน ตั้งแต่ ๓ คนขึ้นไป เพื่อเป็นการป้องกันการเอื้อผลประโยชน์ และเป็นหู เป็นตาซึ่งกันและกัน</p>	<p>เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายจากนายทะเบียนโรงแรม ให้ออกตรวจสอบที่อาจเอื้อผลประโยชน์ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตหรือเชื้อแต่ในเอกสารรับรอง ไม่ได้ใช้ความระมัดระวัง ในการตรวจสอบให้อาคาร สถานที่ เป็นไปตามองค์ประกอบที่กฎหมายกำหนด</p>		✓	